

DO & DON'T

Do



การแต่งกาย ควรแต่งกายให้มิดชิดไว้ก่อนจะเป็นการดีที่สุด



รอยยิ้มถือว่าเป็นสิ่งที่คู่กับคนไทย แต่สำหรับเวลาอยู่ที่นี้ขอแนะนำว่าต้องทำหน้าที่เครื่องขีมิเข้าไว้เพราะเขามองว่าจะหลอกได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างเช่นเวลานั่งรถแท็กซี่ไปจ่ายซื้อของ ต้องทำหน้าที่เครื่องขีมิ และก็ต้องพูดจาเสียงดังนิดหนึ่ง-คนอินเดียจะชอบจ้องมองคนตั้งแต่หัวจรดเท้า โดยเฉพาะคนต่างชาติจะถูกจ้องมองเป็นพิเศษ ซึ่งที่นี้เขาถือว่าเป็นเรื่องปกติ เราก็ทำใจและก็มองเขากลับไปเขาก็จะเลิกมองเราในที่สุด



การข้ามถนน นอกจากจะดูสัญญาณไฟจราจรแล้วต้องสังเกตรถบนถนนด้วย เพราะบ่อยครั้งที่รถจะวิ่งโดยไม่สนใจว่าจะเป็นสัญญาณคนเดินหรือเปล่า และอีกอย่างหนึ่งรถที่นี้ก็วิ่งกันไม่ค่อยจะเป็นระเบียบสักเท่าไร เพราะฉะนั้นต้องให้ความสำคัญกับรถบนถนนมากพอสมควร



การกินอาหาร ควรเลือกร้านที่ดูสะอาด เพราะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่อง สุขภาพ



หากอยู่ในที่ที่มีผู้คนแออัด ให้ระมัดระวังกระเป๋าและของมีค่าเป็นพิเศษ





การส่ายหัว สำหรับคนที่นี้การส่ายหัว คือความหมายว่าใช่เพราะฉะนั้นเวลาสื่อสารกันแล้วเขาส่ายหัวแสดงว่าใช่




การซื้อของที่นี้ไม่ว่าอะไร ก็ตามส่วนใหญ่ แล้วต้องต่อรองราคาลงไปอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของราคาที่เขาบอกมา เพราะราคาที่บอกมาในตอนแรกนั้นจะสูงเกินกว่าความเป็นจริงไปมาก ถ้าใครไม่เข้าใจอาจจะซื้อในราคานั้น หรือต่อรองลงมานิดหน่อย โดยเฉพาะคนไทยถ้าต่อรองเป็นแบบครึ่งต่อครึ่งที่ไทยมีหวังคงจะโดนด่ากลับมาแน่หรือไม่บางคนก็เดินหนีไปเลย แต่ต้องการที่จะซื้อจริงๆก็ต้องยื่นเจรจาต่อรองราคากัน

ซึ่งถ้าเขาไม่ยอมลดให้ก็ให้ทำท่าว่าเราไม่ค่อยอยากจะได้ของสิ่งนั้นสักเท่าไร และก็เดินออกมาจากร้าน ซึ่งพ่อค้าก็จะเรียกเรากลับไปและให้ราคาที่เราต้องการ


 ที่อินเดียเวลาเขาขับรถจะชอบบีบแตรกัน เพราะฉะนั้นจะทำให้เสียงดัง น่ารำคาญแก่ประสาทหูชนิดหนึ่ง แต่เราก็จะอะไรไม่ได้ นอกจากทำใจ คิดว่ามันเป็นเสียงทำนองเพลงก็แล้วกัน


 เวลาสมมุติว่าต้องทะเลาะกับคนแขกให้พยายามพูดเสียงดังเข้าไปก่อน สำหรับคนที่ต้องเดินทางโดยรถไฟขอแนะนำว่าต้องเตรียมอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้พร้อม และพยายามอย่าซื้อของกินบนรถไฟ เพราะอาจจะโดนวางยาสลบ แล้วขโมยทรัพย์สินไป

Don't

 ไม่ควรทานอาหารตามท้องถนน หรือร้านเล็กๆ ที่มีอยู่ทั่วไป เพราะจะไม่ค่อยสะอาด อาจทำให้เกิดการท้องเสียได้

 ไม่ควรดื่มน้ำที่ทางร้านอาหารจัดไว้ให้ แต่ควรซื้อน้ำเป็นขวด และก็ต้องตรวจดูว่าฝาปิดไม่มีร่องรอยถูกเปิดมาก่อน

 ไม่ควรจะใจดีเกินไป เพราะที่นี้จำนวนประชากรเขาเยอะ เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยคิดถึงคนอื่น ซึ่งคนไทยเราจะค่อนข้างมีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือคนอื่น แต่บางครั้งเวลาอยู่ที่นี้เราก็ต้องคิดถึงตัวเรามาก่อนบ้าง

 อย่าเชื่ออะไรที่คนแขกพูดง่ายๆ ให้พิจารณาความสมเหตุสมผล ให้ถี่ถ้วนก่อน เพราะอาจจะมีเนื้อหาสาระอยู่แค่คนเดียว

 ไม่ควรให้เงินขทานอย่างเด็ดขาด เพราะถ้าให้ไปคนหนึ่งก็จะมีอีก เยอะมากๆ